



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐

ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๖๑๒๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๔ มูลค่าข่าว ๕๖,๕๗๗.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘ณรงค์’เผยพบม.นอกระบบขอใช้สิทธิ์ราชการ กำชับคัดสรรผู้บริหารมหา’ลัยต้องไร้ครหา

ศึกษาธิการ • “ณรงค์” ล้มมหา’ลัยออกนอกระบบ เปลี่ยนสถานะแล้ว อย่าอ้างราชการเลี่ยงภาษี เผย เจอบางที่ขอใช้สิทธิ์ กรณีสภา มก.ยื่นเสนอตั้ง “บดินทร์” นั่งอธิการ เตรียมสั่ง สกอ.ดูคุณสมบัติอีกครั้ง ย้ำใครจะเป็นผู้บริหารต้องไร้ครหา ด้านอธิการ มศว เผยส่งร่าง ให้ สกอ.พิจารณาแล้ว คาดภายใน รัฐบาลนี้มหา’ลัยกลุ่ม ทปอ.จะนอกระบบได้หมด

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศอ.) กล่าวว่า ในการหารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการพูดคุยถึงนโยบายการเปลี่ยนสถานะไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือ ม.นอกระบบ เหตุผลที่มหาวิทยาลัยต้องการออกนอกระบบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพราะระเบียบราชการบางอย่างอาจเป็นอุปสรรคในการทำงาน ดังนั้น เมื่อออกนอกระบบไปแล้วก็ถือว่าไม่เป็นส่วนราชการ โดยมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ออกนอกระบบไปแล้วและสามารถบริหารจัดการได้ดี ขณะเดียวกัน เมื่อเร็วๆ นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบในวาระ 2 และ 3 ให้มหาวิทยาลัย ออกนอกระบบจำนวนหนึ่ง แต่ที่ผ่านมายังเห็นมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้วบางแห่งขอใช้สิทธิ์ บางอย่างตามระบบราชการ อาทิ เมื่อมีการบริจาคที่ดินหรือสิ่งทรมทรัพย์ให้มหาวิทยาลัย ตามหลัก เมื่อเป็นส่วนราชการไม่ต้องจ่ายภาษี แต่ถ้าไม่ใช่ส่วนราชการแล้วควรจะต้องเสียตามระเบียบ ไม่อยาก ให้imagกล่าวอ้างว่าเป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งไม่เหมาะสม ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังไม่เสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยที่ขอเปลี่ยนสถานะมาให้ตนพิจารณาเพิ่มเติม หากมีการเสนอ

เข้ามาก็ไม่น่าจะมีปัญหา

พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวต่อว่า กรณีที่มีการตั้งเรื่องคุณสมบัติของนายบดินทร์ วัชรมีเทศ ว่าที่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ที่ผ่าน มา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ทำหนังสือถึงสภา มก. ขอให้ทบทวนการขอเสนอ ทูลเกล้าฯ อธิการบดีอีกครั้ง เนื่องจากเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ล่าสุดที่ประชุมสภา มก.ยื่นข้อเสนอ ชื่อแต่งตั้งนายบดินทร์ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มก.เช่นเดิม ตนทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว เหตุที่ให้สภา มก.ทบทวน เพราะนายบดินทร์เป็นกรรมการบริษัท เอกชนหลายแห่ง แต่ถ้าสภายืนยันก็ต้องให้ สกอ. เข้าไปพูดคุย เพราะบางที่การตอบโต้ทางหนังสือ อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ตนมองว่าคุณสมบัติ ของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยเล็กหรือใหญ่ต้องเป็นการคัดสรรบุคคลที่ ได้รับการยอมรับ และไม่มีข้อครหาในทุเรื่อง เพราะ แม้ในทางกฎระเบียบอาจจะไม่ผิด แต่ต้องคำนึงถึง ความรู้สึกของทุกฝ่ายด้วย

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนไปเสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒให้ สกอ.พิจารณาแล้ว และเท่าที่ดูยังมีอีกหลายแห่งที่เตรียมเสนอเข้าสู่ กระบวนการ ทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.) เป็นต้น เชื่อว่าภายในรัฐบาลนี้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่ม ทปอ. น่าจะเปลี่ยนสถานะไปเป็น ม.นอกระบบเกือบทั้งหมด.

